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skjalareglur og rafræn skil gagna frá Reykjavíkurborg til Þjóðskjalasafns 
MSS24110041

Óskað  er eftir upplýsingum um skjalareglur og rafræn skil gagna frá Reykjavíkurborg til 
Þjóðskjalasafns og hvort munur sé á kröfum Borgarskjalasafns og Þjóðskjalasafns um 
hvernig eigi að skila gögnum og gagnagrunnum til varðveislu. Hvaða tölvukerfi 
borgarinnar uppfylla ekki kröfur Þjóðskjalasafns um rafræn skil ef einhver?  Hvað mun 
kosta að umbreyta kerfunum á þann hátt að þau standist kröfur Þjóðskjalasafns?


